

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 547/UBND

Quảng An, ngày 29 tháng 9 năm 2021

*V/v trả lời ý kiến của công dân
phản ánh tại Trung tâm giám sát,
điều hành đô thị thông minh*

Kính gửi:

- Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh;
- Công dân phản ánh.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2021 UBND xã Quảng An nhận thông tin công dân phản ánh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh với nội dung như sau:

Hiện tại chúng tôi sống tại thôn Đông Xuyên xã Quảng An, huyện Quảng Điền. Tôi muốn hỏi về việc UBND tỉnh ban hành công văn 8357/UBND-XH về việc hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Vậy theo văn bản ban hành là vậy nhưng ở chúng tôi lại nhận được thông tin từ chính quyền địa phương chỉ chọn lựa 10 người để hỗ trợ chứ không phải toàn bộ công dân làm việc tại các tỉnh thành phố khác gặp khó khăn có đúng không ạ. Kính mong trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh giúp đỡ xác nhận thông tin trên. Chân thành cảm ơn; và những nội dung phản ánh liên quan đến việc này.

Về phản ánh trên, Ủy ban nhân dân xã Quảng An xin trả lời với nội dung như sau:

Trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, đã và đang gây tổn hại lớn đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, trong đó có bà con đồng hương tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù bà con đồng hương đã rất nỗ lực, đoàn kết để cùng nhau vượt qua đại dịch, song vẫn còn nhiều bà con xa quê đang gặp hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm, không có thu nhập. Hơn lúc nào hết, người dân quê hương Thừa Thiên Huế đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, trách nhiệm cao trước nhân dân để phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đồng thời, với tinh thần chung tay cùng cả nước chống dịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động cử nhiều đoàn chuyên gia, y, bác sĩ, sinh viên tình nguyện với hơn 500 người tham gia hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; triển khai nhiều đợt quyên góp, ủng hộ cho nhân dân các tỉnh, thành có dịch. Thừa Thiên Huế cũng đã đón hơn 50.000

công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương, trong đó, thực hiện cách ly tập trung trên 20.000 người. Bởi vì, bà con đồng hương đang làm ăn, sinh sống tại các tỉnh phía Nam là một bộ phận cấu thành của bà con nhân dân Thừa Thiên Huế.

Nhằm thuận tiện cho bà con đang gặp khó khăn ở các tỉnh phía Nam trong quá trình đăng ký hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 8357 ngày 11 tháng 9 năm 2021 quy định về Quy trình tiếp nhận, thụ lý hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế đang làm việc tại các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.

Hiện nay, theo thống kê trên địa bàn xã Quảng An có hơn 1.020 người lao động ở các tỉnh thành phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 cần hỗ trợ. Với tinh thần luôn chia sẻ và đồng hành cùng bà con lao động đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, số lượng bà con cần hỗ trợ là rất lớn trong khi từ nguồn ngân sách và nguồn huy động từ các kênh xã hội hóa thì kinh phí chưa đảm bảo để thực hiện việc hỗ trợ cho bà con thực hiện một lần đối với hơn 1.020 người lao động; với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều” nên các cấp chính quyền đã thống nhất thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng khó khăn nhất là các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội và hộ khó khăn trước rồi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những bà con còn lại thứ tự với tinh thần hỗ trợ một cách kịp thời nhất đến với bà con đồng hương đang gặp khó khăn, chứ không phải chọn 10 người như đã phản ánh.

Để trả lời cho ý kiến của một công dân thôn Đông Xuyên về vấn đề hỗ trợ cho bà con lao động ở Thừa Thiên Huế đang lao động ở các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, Ủy ban nhân dân xã Quảng An đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và các hướng dẫn của cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi của bà con. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và xã đã hỗ trợ được cho 97 trường hợp bà con lao động gặp khó khăn theo ưu tiên, thời gian tới nếu có nguồn kinh phí chúng tôi sẽ xem xét sẽ để hỗ trợ cho đúng đối tượng và đúng theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của UBND xã Quảng An đối với thắc mắc về vấn đề hỗ trợ người lao động ở các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 tại các tỉnh phía Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Đảng ủy xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Công Bính